

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นธุรกิจประเภทการผลิต การบริการ การค้าส่ง การค้าปลีก ซึ่งในการดำเนินกิจการเมื่อผู้ประกอบการไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้ เช่น ผิดนัดชำระหนี้ มีกระแสเงินสดไม่พอชำระหนี้ และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือจดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นของรัฐและเป็นหนี้จากการดำเนินกิจการ โดยบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท ลูกหนี้ที่เป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงต้องมีจำนวนที่แน่นอนไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาทและลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจำกัดต้องมี จำนวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาทแต่ไม่ถึง ๑๐ ล้านบาทก็สามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ SMEs ต่อศาลได้

การฟื้นฟูกิจการ SMEs จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการรวดเร็วกว่าการฟื้นฟูกิจการบริษัทและบริษัทมหาชนจำกัดเพราะการฟื้นฟู SMEs จะไม่มีการตั้งผู้ทำแผน ไม่นำคุณสมบัติการจดทะเบียนผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนตามกฎหมายฯ มาบังคับใช้ และเจ้าหนี้ไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ในการทำแผนฟื้นฟูกิจการ SMEs ผู้ขอให้ฟื้นฟูกิจการจะต้องมีความสุจริตซึ่งจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็ได้แต่หนี้ที่จะนำมาขอให้ฟื้นฟูกิจการจะต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากการดำเนินกิจการ โดยเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่จะขอให้มีการฟื้นฟูกิจการจะนัดบรรดาเจ้าหนี้มาประชุมร่วมกันเพื่อร่วมกันทำแผนฟื้นฟูกิจการ กำหนดวิธีการชำระหนี้ การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ ระบุตัวผู้บริหารแผน และลงมติว่าจะยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการที่ร่วมกันทำนั้นหรือไม่ โดยมติจำนวน ๒ ใน ๓ ของจำนวนหนี้ทั้งหมด

การร้องขอฟื้นฟูกิจการเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ผู้ร้องขอจะต้องทำคำร้องขอฟื้นฟูกิจการพร้อมแนบแผนฟื้นฟูกิจการที่ผ่านการเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้และหลักฐานการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาจะเกิดภาวะพักชำระหนี้โดยห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย ห้ามไม่ให้ยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ห้ามไม่ให้ลูกหนี้จำหน่ายจ่ายโอน ชำระหนี้ หรือก่อหนี้ เว้นแต่เพื่อให้กิจการค้าปกติเดินต่อไปได้

เมื่อศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ศาลจะกำหนดวันนัดพิจารณาโดยฟังคำคัดค้านของเจ้าหนี้ที่ไม่ได้เห็นชอบด้วยแผนจึงจะมีคำสั่ง ถ้าศาลพิจารณาแล้วไม่เห็นสมควรให้ฟื้นฟูกิจการศาลจะยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ร้อง แต่หากศาลเห็นสมควรให้ฟื้นฟูกิจการศาลจะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน

เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ผู้บริหารแผนจะดำเนินการแทนลูกหนี้และปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งมีกำหนดระยะเวลา ๓ ปีนับแต่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ในการดำเนินการตามแผนของผู้บริหารแผนทุกๆ ๓ เดือนผู้บริหารแผนจะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบเพื่อรายงานศาลทราบ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามแผนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแผนว่าดำเนินการสำเร็จตามแผนหรือไม่ให้ศาลล้มละลายกลางทราบเพื่อมีคำสั่ง

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนแล้วศาลเห็นว่าดำเนินการสำเร็จตามแผน ศาลจะสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ แต่กรณีที่มีการดำเนินการไม่สำเร็จตามแผนศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน การยกเลิกการฟื้นฟูกิจการทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงเว้นแต่หนี้ที่ปรากฏในแผนฟื้นฟูกิจการ และอำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินกลับคืนสู่ลูกหนี้

การฟื้นฟูกิจการ SMEs มีเจตนาให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการได้ง่ายและรวดเร็ว กรมบังคับคดีจึงได้จัดทำตัวอย่างคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่สนใจดูเป็นตัวอย่างในเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี แต่อย่างไรก็ตามกรมบังคับคดีพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการเขียนแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปโดยสามารถติดต่อกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดีได้